

UBND TỈNH VĨNH PHÚC
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,
CHỐNG DỊCH COVID-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **7484**/CV-BCĐ

Vĩnh Phúc, ngày **27** tháng **8** năm 2021

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9-2021.

Kính gửi: Các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh; Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Các cơ quan ngành dọc TW đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân các huyện, thành phố; Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Các cơ quan lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân.

Đại dịch COVID 19 vô cùng nguy hiểm đã xuất hiện và tàn phá ở rất nhiều nơi trên thế giới. Đặc biệt trong thời gian gần đây, dịch COVID 19 với chủng mới DELTA xuất hiện ở nhiều tỉnh thành của Việt Nam, đặc biệt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đã cướp đi sinh mạng của nhiều người, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe, đe dọa tính mạng của nhân dân, ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội của nhiều nơi trên cả nước.

Tại Vĩnh Phúc chúng ta đã nhiều lần dịch bệnh xuất hiện, lây lan nhanh chóng và tác động to lớn đến kinh tế xã hội, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của nhân dân. Sự xuất hiện của dịch bệnh tại Vĩnh Phúc là vô cùng phức tạp, có dấu hiệu và tốc độ lây rất nhanh, các vùng lây nhiễm rất nhạy cảm, nguy cơ rất cao và khó kiểm soát.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã tập trung cao độ, chiến đấu quyết liệt, sáng tạo, khoa học và bài bản, chúng ta đã khống chế cả bốn lần xuất hiện dịch bệnh trên địa bàn, ổn định và tăng trưởng kinh tế cao, bảo vệ được tính mạng của nhân dân, lấy lại được lòng tin của nhân dân, được bạn bè trong nước và quốc tế đánh giá cao.

Mặc dù thời điểm hiện nay tương đối ổn định nhưng nguy cơ tiềm ẩn lớn, số người về Vĩnh Phúc từ thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các vùng dịch khác vẫn còn, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng chưa được kiểm soát tuyệt đối, các mầm dịch phát sinh vẫn còn hiện hữu, đặc biệt trong những ngày chuẩn bị đón kỳ nghỉ lễ độc lập mừng 2 tháng 9 tới đây, nguy cơ đó còn được tăng cao hơn nữa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt thư kêu gọi toàn dân tham

gia chống dịch của Tổng bí thư, của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, Ban chỉ đạo chống dịch COVID 19 yêu cầu:

1. Các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân, nhân dân trong tỉnh tập trung cao độ, tạm gác các công việc chưa thật sự cần thiết khác, triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn.

Tuyệt đối không được phép chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; quyết tâm, nỗ lực, quyết liệt, khẩn trương, với tinh thần cao nhất, thần tốc và hiệu quả nhất nhằm khống chế tuyệt đối các nguy cơ bên trong và các dấu hiệu sự xâm nhập từ bên ngoài;

Nghiêm túc triển khai, thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo và nhiệm vụ được giao **tại Văn bản số 7392/CV-BCĐ ngày 26/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc.**

Đặt mục tiêu chăm lo, bảo vệ sức khỏe và sinh mệnh của người dân lên trên hết để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Cố gắng, nỗ lực hết sức mình để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh, xây dựng Vĩnh Phúc trở thành vùng Xanh, vùng an toàn về dịch bệnh.

2. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, công nhân, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nếu không có nhiệm vụ, lý do đặc biệt thì thực hiện **“Ai ở đâu thì ở đó”**. Tuyệt đối không được ra ngoài tỉnh hoặc tiếp xúc với người lạ, người có nguy cơ mắc dịch, đặc biệt trong suốt các ngày nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 2-9-2021.

3. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc:

Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch tại các địa bàn, lĩnh vực được phân công, phụ trách. Bố trí trực 100% trong suốt thời gian nghỉ lễ tại cơ quan, đơn vị mình để chủ động xử lý các tình huống phát sinh. Xây dựng lịch kiểm tra, đôn đốc, động viên các lực lượng chức năng tham gia phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Định kỳ báo cáo kết quả chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống dịch về Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định.

4. Các cơ quan chức năng, cơ quan thường trực như Công an, Quân đội, Y tế, Ban quản lý các KCN, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Giao thông vận tải và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh:

Duy trì quân số trực cao nhất để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9-2021, đảm bảo công tác phòng, chống dịch và chủ động trong mọi tình huống. Thành lập các Tổ kiểm tra lưu động để kịp thời xử lý các tình huống vi phạm về phòng, chống dịch. Triển khai đầy đủ các nội dung tại Văn

bản số 7392/CV-BCĐ ngày 26/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc và nội dung tại văn bản này đến tất cả các doanh nghiệp để nghiêm túc thực hiện.

6. Sở Thông tin và truyền thông, Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh, Công thông tin giao tiếp điện tử tỉnh:

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh để huy động cộng đồng thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Đa dạng hóa các hình thức đưa tin để nâng cao nhận thức của nhân dân về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn. Theo dõi, phát hiện và đưa tin lên án những hành vi không tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về phòng, chống dịch trên địa bàn; chủ động xây dựng các kịch bản gương người tốt, việc tốt trong phong trào phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tập huấn chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

7. UBND các huyện, thành phố:

Quản triệt và chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, giám sát các Tổ COVID cộng đồng, Tổ liên gia hoạt động hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ phòng, chống dịch đã được quy định. Tuyệt đối không để bất kỳ người lạ, người đến từ vùng dịch vào các cơ quan đơn vị, khu dân cư mà chưa đủ các điều kiện về y tế.

Thông báo địa chỉ đường dây nóng, địa chỉ, số điện thoại của trung tâm chỉ huy trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, treo băng rôn, tờ rơi, áp phích thông báo đến các nhà văn hóa, các khu dân cư, các chợ hoặc đến từng thôn bản làng ngõ xóm, từng nhà dân.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng, đẩy mạnh kiểm tra các cơ sở trong việc phòng chống dịch, xử lý nghiêm các vi phạm, đình chỉ hoạt động, đóng cửa các cơ sở không bảo đảm an toàn về phòng chống dịch.

Phát huy cao nhất phong trào "Toàn dân phòng, chống dịch", mỗi người dân là một chiến sĩ, khi phát hiện người từ vùng dịch, người lạ xuất hiện tại địa phương, báo ngay cho cơ quan chức năng, người có trách nhiệm trên địa bàn để kịp thời xử lý. Có cơ chế động viên, khen thưởng ngay với các tổ chức cá nhân làm tốt, khai báo tố giác các hành vi vi phạm.

Kiểm soát chặt công dân, không rời khỏi tỉnh trong thời gian dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9, trường hợp bất khả kháng phải ra khỏi tỉnh Vĩnh Phúc thì khi trở lại phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 theo quy định.

Phân công, bố trí lực lượng trực tại Sở chỉ huy phòng chống dịch (cấp huyện, cấp xã) đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo, xử lý kịp thời các tình huống.

7. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:

Khuyến khích các doanh nghiệp duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh trong các ngày nghỉ Lễ 2-9-2021 (cần thiết bố trí nghỉ bù sau dịp nghỉ Lễ 2-9-2021).


Thông báo, quán triệt tới chuyên gia, cán bộ quản lý, công nhân lao động tuyệt đối không rời khỏi Vĩnh Phúc trong dịp nghỉ lễ ngày 2-9-2021, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Trường hợp đặc biệt, khi chủ doanh nghiệp, người đứng đầu cơ quan đơn vị, địa phương cho phép người dân, chuyên gia, người lao động mới được phép rời khỏi Vĩnh Phúc, khi quay trở lại phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định (*xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 tiếng, cách ly y tế... và Chủ doanh nghiệp phải tự chi trả kinh phí*).

Người đứng đầu cơ quan, địa phương (cấp xã), chủ doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra dịch bệnh xuất hiện tại đơn vị hoặc xuất phát từ người dân, cán bộ, chuyên gia, cán bộ quản lý, công nhân lao động của mình.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- BCD Trung ương;
- TTTU, TT HHĐND tỉnh (b/c);
- Các Thành viên BCD phòng chống dịch tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Như kính gửi;
- Các cơ quan báo chí;
- CPVP UBND tỉnh;
- CV: NCTH;
- Lưu: VT.
- (Đ- b). 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO



**CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Lê Duy Thành**